

# CHUYỆN CỜ VÀNG TẠI NƯỚC ÚC

---

Kính Thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,

## **V/v – Thông Báo Số 3 – Cập nhật thông tin về việc Du Học Sinh nhục mạ Cờ Vàng tại Marrickville NSW.**

Sau khi nhận được sự ủng hộ của nhiều Dân Biểu cấp Tiểu Bang và Liên Bang về việc nhục mạ Cờ Vàng tại Marrickville, Bộ Trưởng Cảnh Sát NSW Ông David Elliott đã điều động đơn vị Chống Khủng Bố và Hận Thù (Counter Terrorism & Hate Crime Unit) vào cuộc điều tra.

Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện cùng đơn vị tại văn phòng cộng đồng ngày hôm qua 11/05/2021. Vụ việc tại Marrickville không đơn giản là một hành động phá rối nơi công cộng hay phá hủy tài sản, mà nghiêm trọng hơn và hành vi công khai đe dọa, kích động bạo lực vì lý do chủng tộc, chính trị và nguồn gốc sắc tộc.

Hôm nay cảnh sát đã thông báo với chúng tôi là Đồn Trưởng (Superintendent) của Inner West Police và Fairfield Police đã được chỉ thị mở hồ sơ và xem xét vụ việc Cờ Vàng theo khía cạnh tội ác hận thù (Hate Crimes) chống lại người Việt Quốc Gia tại NSW. Đơn vị Chống Khủng Bố và Hận Thù sẽ tiếp tục làm việc cùng Cảnh Sát Địa Phương để giải quyết vấn đề thật thích đáng.

Thỉnh nguyện thư online của CĐNVTD NSW đã nhận được gần 10,000 chữ ký trong 5 ngày. Chúng tôi sẽ gửi các chữ ký đến Bộ Trưởng Di Trú yêu cầu xem xét lại chiếu khán tạm trú của tất cả các học sinh liên quan đến vụ việc trên. Sự hiện diện của các cá nhân này có thể, hoặc sẽ có thể là một nguy hại đoán trước đối với sự an toàn và trật tự tốt đẹp của một cộng đồng tại Úc. Do đó chúng tôi yêu cầu Bộ Trưởng Di Trú thực hiện quyền tổng trưởng hủy chiếu khán của những cá nhân này.

Bộ Sắc Tộc NSW cũng đã lên tiếng trên truyền thông và lên án vấn đề hận thù sắc tộc. Lời nói căm thù, đe dọa và miệt thị người khác dựa trên văn hóa, nguồn gốc chủng tộc là không thể chấp nhận. Việc bày tỏ sự căm ghét đối với một nhóm người chỉ vì họ thuộc một cộng đồng là tội ác. Nước Úc sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất, mang lại sự an toàn và cuộc sống bình đẳng cho tất cả người dân. Mọi hành động khiêu khích, kích động bạo lực sẽ không được dung túng.

Dân Biểu Tiểu Bang NSW, vùng Fairfield, ông Guy Zangari đã ghi nhận ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 tại Quốc Hội NSW vào ngày 5 tháng 5, 2021 vừa qua.

Quan trọng hơn hết, Dân Biểu Liên Bang, vùng McMahon Ông Chris Bowen đã phát biểu tại Quốc Hội Liên Bang về vụ việc Cờ Vàng hôm nay 12 tháng 5, 2021. Ông nói, mặc dù lá Cờ Vàng đã không còn đại diện cho một quốc gia từ năm 1975, nhưng đây là lá cờ luôn được tôn trọng tại Úc. Đây là lá cờ mà đa số người dân xem như đại diện cho tự do và dân chủ. Đây là lá cờ mà quân đội Úc đã cùng chiến đấu và hy sinh.

Đây là lá cờ được đặt trên huy chương của quân đội Mỹ và quân đội Úc. Đây là lá cờ được rất nhiều chính quyền địa phương công nhận, bao gồm cả thành phố Fairfield NSW. Các đại diện chính phủ đã vinh danh lá cờ này trong rất nhiều chương trình cộng đồng, chẳng hạn như trong dịp Tết Nguyên Đán. Lá cờ này đã bị sỉ nhục một cách bạo lực và chà đạp lên. Đây là một hành động đáng khinh. Ông khẳng định sẽ đứng về phía CĐNVTD NSW. Đây là lá cờ đại diện cho tự do dân chủ, mà quân lính Úc đã cùng chiến đấu, và rất nhiều người Việt đã hy sinh. Tất cả những hành động bạo lực nhằm sỉ nhục lá cờ cần được chính quyền Úc và cảnh sát xem xét một cách nghiêm khắc.

Chúng tôi đính kèm link Dân biểu Liên Bang vùng McMahon ông Chris Bowen vinh danh Cờ Vàng tại quốc hội Úc – Canberra.

<https://www.youtube.com/watch?v=I9zsEdlq-tk>

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và cập nhật đến quý đồng hương các thông tin mới.

Trân trọng,

**Paul Huy Nguyễn**

*Chủ Tịch CĐNVTD NSW*



---

Nguồn: Internet eMail by **Huyền Văn Cửa** chuyển

Đăng ngày Thứ Năm, May 13/2021  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH